

หลากหลาย รส กับ "ฮอตทอป"

กัญชา มีโทษในความเป็นพืชที่มีสารเสพติดก็จริง แต่ในปัจจุบันนี้กัญชาถูกเลื่อนระดับเป็น พืชมหัศจรรย์ ที่นำไปบำบัด รักษาโรคบางอย่างได้ จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การสกัดน้ำมันกัญชา กำลังไปสู่วิถีการเป็น ยาสามัญประจำบ้าน

คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า "น้ำมันกัญชา" คือ "ชาครอบจักรวาล" สามารถรักษาได้ทุกโรค ตั้งแต่เมเร็ง ยันไปถึงโรคนอนไม่หลับ

นั่นเกิดจาก "ความรู้สึก" ว่าเป็นเช่นนั้น ซึ่งการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ ยังไม่มีบทสรุปว่า กัญชาจะมีศรัทธาป่านั้น

ไม่ต้องอะไร กลุ่มเพื่อนผม อายุก็เลย เกษียณกันแล้ว มีทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ แต่เชื่อใน น้ำมันกัญชา ว่าเป็น ยาวิเศษครอบจักรวาลกันจริงๆ

คนหนึ่ง เมียเป็นโรคนอนไม่หลับ รักษาคลินิกมาสารพัด เพื่อนจึงแนะนำ..มิง ชื่อน้ำมันกัญชา เตละๆ ป้ายใต้ลิ้นนิดเดียวก่อนนอน รับรองนอนหลับคร่ำครวญ น้ำมันกัญชาเป็นสารธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกาย ไม่ติดยานอนหลับด้วย

มันก็เชื่อสนิทใจ ยิ่งกว่า เมียอีก.. ขวนขวายหาน้ำมันกัญชาให้เมีย อยากให้เมีย นอนหลับสบาย

อีกคน นี่เลย เหยาะน้ำมันกัญชา 2 หยด ใส่ อกแฟลดา แทนน้ำตาล..บอกสบาย ต้มตอนแปดโมงเช้า ออกอากาศที่ ตอนเก้าโมงย่นบ้ายสาม แสบปีมามาก โลกสวยมีสีสันอะคริลิก ระวังอยู่บนโซฟานั้นแหละ

โฮมิโอพาธี..สู่น้ำมันกัญชา

ไม่สูบบุหรี่ด้วย พอสร้างกิงข้าวเย็น อร่อยพอดี หลายคนก็ทาน้ำมันกัญชาให้ควัก..อ้างตัวเองเป็นโรคโน่นนี่นั่น

คนแก่เน่ครีบพวกนี้ มีกำลังซื้อ ซื้อมันน้ำมันกัญชา จากอเมริกาขดละหลายพันบาท ผู้ชำนาญการในกลุ่มบอกว่า..มิงรู้ไหม พันธุ์กัญชาของไทย ดีที่สุดในโลก น้ำมันกัญชาไทยจึงดีที่สุดในโลก รอสักพัก ให้น้ำมันกัญชาไทย ผลลัพธ์ถูกต้องตามกฎหมาย คนไทยใช้ของไทย ชื่อของไทยดีกว่า..

ผมสังเกตว่า กลุ่มเพื่อนที่ไหลไปกัมน้ำมันกัญชา ลิบคนทั้งลิบคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนอก ข้าราชการ อดีตเป็นคอกัญชาในวัยหนุ่ม พวกเขาใส่ใส่หูหิ้วนะเออ พวกมืออาชีพ นั่งหันเนื้อผ่อยอย่างอดทน แล้วละเลียดดูดควันจากบ้อง เสียงน้ำดังพลอกลงๆ แสนเสนาะ

ต่าง "ฟีท์กัญชา" ไม่ต่างกัน เคยรูรส happiness จาก marijuana มาทั้งนั้น

พอมายูคณ์ ที่น้ำมันกัญชาได้รับการยกย่องเป็น มหัศจรรย์โฮสต์ กลุ่มพวกนี้ไม่ต้องคิดมาก ตาวิบวิบ เชื้อสนิทใจ

ทั้งเชื่อว่า อากาศคนแก่ นำเปื้อ ปวดเมื่อย ปวดข้อ นอนไม่หลับ จนไปถึงโรคหัวใจ เบาหวาน ฯลฯ จะหายได้เป็นปลิดทิ้งเพราะ น้ำมันกัญชา

ทั้งพวกกระตือกระตา..ยอนเวลาหาอดีตวัยหนุ่ม ฎได้พาเหตุ ฟีท์กัญชามานั่ง โดยถูกต้องตามกฎหมาย ปอดก็ไม่พัง สุขภาพจิต สุขภาพกาย ดีด้วย

นี่ผมยกตัวอย่างแค่เพื่อนสนิทใกล้ๆ ตัว เท่านั้นนะ จะมีอีกมากน้อยเท่าไรในสังคม ที่ "ฟิลลิ่ง" เดียวกันแบบนี้

ความจริง น้ำมันกัญชา ไม่ได้เป็นชาครอบจักรวาล รักษาได้ทุกโรค นะครับ น้ำมันกัญชา ควรอยู่ในการแพทย์โบราณ

ที่เป็น "วิทยาศาสตร์เทียม" หมวด โฮมิโอพาธี homeopathy ที่การแพทย์สมัยใหม่เรียกว่า "ปรากฏการณ์ยาหลอก" ขอลอบาย โฮมิโอพาธี homeopathy คืออะไร โดยสังเขปก่อน

ศาสตร์การแพทย์ โฮมิโอพาธี homeopathy มีมากกว่าสองร้อยปีแล้ว ชาวมอลล์ ฮานมันน์ ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นวิธีการรักษาบำบัดนี้ ในยุคบุกเบิกอเมริกา โดยระบุว่า คนเราที่เจ็บป่วยนั้น เป็นโรคโมเออสมิซึม miasm เมื่อเกิดอาการที่ไม่ธรรมดา จิตใจเกิดความกังวล คิดมาก เป็นทุกข์ จดจอกับสิ่งนั้น หรือเกิดอาการพารานอยด์ คิดไปเอง อากาาก็กำเริบได้ แต่ถ้าได้รับการบำบัด ให้เกิดความเชื่อมั่นทางจิตใจว่า สิ่งนั้นรักษาให้หายได้ จากการกินสมุนไพร ที่มันใจว่า รักษาโรคได้ (จริงๆทางเคมีอาจไม่ใช่) เปลี่ยนแปลงการกิน พฤติกรรมส่วนตัว สภาพจิตใจจะมีพลังรักษาบำบัดได้ด้วยตัวเอง

พื้นฐานของ โฮมิโอพาธี homeopathy คือ การรักษาบำบัดแผนโบราณ ที่มีมาเป็นพันๆ ปีในอารยธรรมต่างๆ

สิ่งสำคัญก็คือ..ความเชื่อมั่นแน่วแน่วทางจิตใจของคนป่วย รักษาตัวเองได้

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือ ความเชื่อมั่น ที่เซลล์สมองรวบรวม ปรารถนาอย่างแรงกล้ากว่าปกติ เป็นพลังศักยภาพที่ "บูสต์" ชาร์จแรงขึ้น ที่ส่งสัญญาณไปยังต่อมไร้ท่อต่างๆ หลังสารเคมี ที่สู้กับเชื้อโรคในร่างกาย ส่งไปยังไซสันหลัง แหล่งผลิตเม็ดเลือดขาว ให้ผลิตเม็ดเลือดขาวเพิ่ม เพื่อมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ..ร่างกายจึงรักษาตัวมันเองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ศาสตร์การแพทย์ โฮมิโอพาธี homeopathy ในอินเดีย ไม่ต้องใช้สมุนไพร ยาดอง ยาคัด ยาแผนโบราณอะไร ล่อยจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรงๆ นี้แหละ แต่ทำให้เจือจางอย่างที่สุด ละลายไปการสารละลายที่กินได้

(แอลกอฮอล์หมักจากพืช เช่น เหล้าขาว หรือน้ำ) เอาไปกรองซ้ำๆ กัน จนหมดสภาพโมเลกุลเดิม

แต่ยังคงมี “พลังชาน” จิตวิญญาณแห่งการบำบัดอยู่ในน้ำนั้น

น้ำพลังงานบำบัดพวกนี้ มีคุณสมบัติใน ส่วนต่างๆ จะต้องหมอมอย ที่เรียกว่า “เรพัตอรี” ผู้เรียนรู้จากตำรา เป็นผู้ปรุงผสมให้กับคนไข้ โดยพิจารณาจากอาการ ลักษณะบุคคล สภาพกายภาพ และจิตใจ ประวัติชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ อันจะกลายเป็น “ยาพิเศษ” ราคาถูก กินแล้วหาย

อินเดียมีประชากรมากมายมหาศาลยากจน การ “เข้าถึง” การรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่เป็นไปได้ยาก ศาสตร์การแพทย์ โฮมิโอพาธี จึงมีความสำคัญยิ่ง ถือเป็นกรบำบัดรักษาหลักของประชากรโดยรวมเลยทีเดียว

ศาสตร์การแพทย์ โฮมิโอพาธี homeopathy ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากรยากจน ดินกันดาร

ในประเทศไทยก็มี คลินิกโฮมิโอพาธี เป็นแพทย์แผนทางเลือกหลายแห่ง เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

จะเรียกว่า “น้ำมันตทททททททททท” ก็คงไม่ผิดนัก

ยังมี “ที่มาที่ไป” ดีกว่า น้ำมันต พระเสกน้ำมันตหลวงปู่เข้าทรง หรือ “น้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่ผุดมาจากบางสถานที่ ที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ (ที่คนเรายังเชื่อมงายกันอยู่ไม่น้อย)

ทำไม น้ำมันกัญชา จึงสมควรอยู่ในหมวด แพทย์แผนทางเลือก โฮมิโอพาธี?

เนื้อที่หมดซะแล้ว ขอขยายความต่อพรุ่งนี้ละครับ

ยอดทอง